
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3 ครั้งที่  2  ประจ าปี  ๒๕67 
ในวันที่  24  สิงหาคม  2567 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 
............................................... 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชือ่ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายเหรียญ  ลาจ านงค์ ประธานสภา อบต. เหรียญ  ลาจ านงค์  
๒ นายสุนทร  สุดตาชู รองประธานสภา อบต. สุนทร  สุดตาชู  
๓ นางส้มจีน   บุญเรือง ส.อบต.ม.2 ส้มจีน   บุญเรือง   
๔ นายสมถวิล  ทองมีค่า ส.อบต.ม.3 สมถวิล  ทองมีค่า  
๕ นางดลนภา  เกตุแกว้ ส.อบต.ม.4 ดลนภา  เกตุแกว้  
๖ นายศิริศักดิ์  พยัคฆะ ส.อบต.ม.5 ศิริศักดิ์  พยัคฆะ  
๗ น.ส.กิติมา  ภิญโญทรัพย์ ส.อบต.ม.6 กิติมา ภิญโญทรัพย์  
๘ นางหนูทิพย์  วิเศษนคร ส.อบต.ม.8 หนูทิพย์  วิเศษนคร  
๙ นายศักดิ์สิทธิ์  สุดตาชาติ ส.อบต.ม.9 ศักดิ์สิทธิ์  สุดตาชาติ  

๑๐ นางสาววาสนา  การะเกษ ส.อบต.ม.10 วาสนา  การะเกษ   
๑๑ นายอภินันท์  เกตุชาติ ส.อบต.ม.11 อภินันท์  เกตุชาติ  
๑๒ นายกฤษฏา  อุทาพงค์ ส.อบต.ม.12 กฤษฏา  อุทาพงค ์  
๑๓ นายจ าลอง  สุดตาชู ส.อบต.ม.13 จ าลอง  สุดตาชู  
14 นางสมปอง  ภูอาจดั้น เลขานุการสภา อบต. สมปอง  ภูอาจดั้น  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายไสว  ชาติศักดิ์ นายก อบต. ไสว  ชาติศักดิ์  
2 นายวัชรพล   สุดสายเนตร รองนายก อบต. วัชรพล   สุดสายเนตร  
3 นายสี  บ่อไทย รองนายก อบต. สี  บ่อไทย  
4 นายก าพล   แป้นนางรอง เลขานุการนายก อบต. ก าพล   แป้นนางรอง  
5 นายส าริด  ศรีโพนทอง ผอ.กองสวัสดิการสังคม ส าริด  ศรีโพนทอง  
6 นางสาวทัศณี  พรมวิจิต รองปลัด อบต.  ทัศณี  พรมวิจิต  
7 นายประเสริฐ  แก้วมะ หัวหน้าส านักปลัด  ประเสริฐ  แก้วมะ   
8 นายประสาน  เชียงกา ผอ.กองช่าง ประสาน  เชียงกา  
9 นางวาสนา  สุขวิเศษ นักวิชาการคลัง  วาสนา  สุขวิเศษ  

10 นางส าเนียง   เกตุชาติ นักวิชาการสาธารณสุข ส าเนียง   เกตุชาติ  
11 นางกาญจนา  โสมยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ กาญจนา  โสมยา  
12 นางอรอนงค์  เพียขันทา นักจัดการงานทั่วไป อรอนงค์  เพียขันทา  

ส ำเนำ 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

 เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมและที่ประชุมพร้อมแล้ว  เลขานุการสภาได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านยางมาประชุม  จ านวน 13  คน ถือว่าครบองค์ประชุม  ขอเชิญประธานสภาจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเหรียญ   ลาจ านงค ์  : 1) การเรียกประชุมสภาวันนี้เป็นการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง  
(ประธานสภา อบต.) สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี  2567  ตามประกาศสภา อบต.บ้านยาง  ลงวันที่  1  สิงหาคม  

2567  มีก าหนดไม่เกิน 15  วัน  ในวันที่  15 - 29  สิงหาคม  2567 
ทีป่ระชุม : รบัทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รบัรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจ าปี พ.ศ. 2567  เม่ือวันที่    
19  สิงหาคม  2567 

นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : ขอเชิญท่านเลขานุการสภาได้อ่านรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  3  
(ประธานสภา อบต.) ประจ าปี  พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 19  สิงหาคม 2567  ให้ทีป่ระชุมรับฟังครับ 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น : อ่านรายงานการประชุมสภา สมัยสามญั สมัยที ่3 ประจ าปี พ.ศ. 2567  เมื่อวันที ่
(เลขานุการสภา อบต.) 19  สิงหาคม 2567  ต่อที่ประชุม 
นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแก้ไขหรือไม่    
(ประธานสภา อบต.)  
ที่ประชุม : ไม่มี 
นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแก้ไข  ผมขอปิดการอภิปรายและขอมติรับรองรายงานการประชุม 
(ประธานสภา อบต.) สภาสมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจ าปี พ.ศ. 2567  เมื่อวันที่  19 สิงหาคม  2567 
ที่ประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2567  เมื่อวันที่  19  

สิงหาคม  2567 
  - มติรับรอง จ านวน   12   เสียง 
  - งดออกเสียง จ านวน    1   เสียง ( นายเหรียญ  ลาจ านงค์ ประธานสภา อบต.) 
ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 3.1) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2568 
นายเหรียญ ลาจ านงค์ : ขอเชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจงข้อกฎหมายต่อสภาก่อนครับ 
(ประธานสภา อบต.) 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิม 
(เลขานุการสภา อบต.) เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง

ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขในตอนหรือขั้นตอน
ใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด 
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่
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กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : จากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2567  สภาได้มีมติ 
(ประธานสภา อบต.) พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ที่ประชุมรับหลักการ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และได้มีการคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  ท่าน โดยมาปฏิบัติหน้าที่รับค าแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 20 – 22 
สิงหาคม  2567  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 
และให้ พิจารณาแปรญัตติในวันที่   23  สิงหาคม  2567  ดังนั้นจึงขอเชิญท่านประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2568  ได้
รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง  ขอ
เชิญ 

นายสุนทร  สุดตาชู : คณะกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติหน้าที่รับค าแปร ตั้งแต่วันที่  20 - 22  สิงหาคม  2567  
(ประธานกรรมการแปรฯ) เวลา 08.30 น.  -  16.30  น.  ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  แต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติได้มาประชุมใน
วันที่  23  สิงหาคม  2567  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568  ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้คงไว้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2568  ตามร่างเดิม  จึงขอให้สภาพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3  ต่อไป  
ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม : รบัทราบ 
 3.2)  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2568  ในวาระที่  2  

(ขั้นแปรญัตติ) 
นายเหรียญ  ลาจ านงค ์ :  ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2568 ในวาระที่ 2 
(ประธานสภา อบต.) ขอเชิญท่านเลขาได้ชี้แจงข้อกฎหมาย 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
(เลขานุการสภา อบต.) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ  51  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  ให้

ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ 
หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้น
อีก  

นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : ล าดับตอ่ไป มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่   
(ประธานสภา อบต.) 
ทีป่ระชุม : ไม่มี 
นายเหรียญ  ลาจ านงค์  : ถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปราย  และล าดับต่อไปขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภา อบต.) รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568  วาระท่ี  2  (ขั้นแปรญัตติ)  หรือไม่ ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  ในวาระที่  2  

(ข้ันแปรญัตติ)  
   -  มติเห็นชอบ  จ านวน 12  เสียง   
   -  งดออกเสียง จ านวน 1  เสียง  (นายเหรยีญ ลาจ านงค ์ประธานสภา อบต.) 
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 3.3)  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568    
(วาระท่ี  3 ขั้นลงมติ) 

นายเหรียญ  ลาจ านงค์ :  ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ใน 
(ประธานสภา อบต.) วาระท่ี 3 ขอเชิญท่านเลขาได้ชี้แจงข้อกฎหมาย 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข 
(เลขานุการสภา อบต.)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการ

อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการ
พิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่   

นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
(ประธานสภา อบต.) วาระที่   3 (ขั้นลงมติ)  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 หรือไม่    

ทีป่ระชุม : มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  ในวาระ
ที ่ 3  (ขั้นลงมติ)   

-  มติเห็นชอบ  จ านวน  12  เสียง   
   -  งดออกเสยีง จ านวน  1  เสียง  (นายเหรียญ ลาจ านงค์ ประธานสภา อบต.) 
นายเหรียญ ลาจ านงค ์ : เมื่อสภามีมติเห็นชอบแล้ว ต่อไปไดเ้สนอต่อนายอ าเภอลงนามอนุมัติตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภา อบต.)    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องอ่ืน ๆ 
นายเหรียญ  ลาจ านงค ์ : มีสมาชิกท่านมีเรื่องที่จะชี้แจงต่อสภาหรือไม่ครับ ขอเชิญ 
(ประธานสภา อบต.) 
  4.1) เรื่องเปิดน้ าส าหรับการเกษตร 
นายไสว  ชาติศักด์ิ :  สืบเนื่องจากมีประชาชนได้เข้ามาขอให้ทาง อบต.เปิดน้ าเพ่ือใช้ส าหรับการเกษตร ผมก็เข้าใจและ 
(ประธานสภา อบต.)  เห็นใจประชาชนที่ท านาเหมือนกัน  แต่เนื่องจากว่าน้ ามีปริมาณน้อย  ฝนตกน้อย  ท าให้ปริมาณน้ า 
 มีไม่เพียงพอ  และทาง อบต.เราก็จะต้องมีการบริหารจัดการน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค - บริโภค

แก่ประชาชนให้เพียงพอก่อนเป็นอันดับแรก หากน้ ามาศมีปริมาณเพ่ิมขึ้นในปริมาณที่เพียงพอทาง 
อบต.ก็จะด าเนินการเปิดน้ าส าหรับการเกษตรให้ จึงอยากฝากทางท่านสมาชิกได้ชี้แจงท าความ
เข้าใจกับประชาชนในหมู่บ้านให้ทราบด้วยครับ 

 4.2) ปัญหาน้ าประปาภายในหมู่บ้าน 
นายสุนทร  สุดตาชู : ผมขอแจ้งเรื่องน้ าประปา ชองหมู่ 7 น้ าขุ่น  และมีกลิ่นเหม็น อยากให้ทาง อบต.ด าเนินการแก้ไข 
(รองประธานสภา อบต.) ให้ด้วยครับ 
นายประสาน เชียงกา : ผมขอแจ้งเบื้องต้นก่อนนะครับว่าตอนนี้ปริมาณน้ าดิบในการท าน้ าประปามีปริมาณน้อย  และ 
(ผอ.กองช่าง) ตอนนี้จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าของ อบต. มีจ านวนมากกว่า 300 ครัวเรือน  ซึ่งพบว่าปริมาณใน

การใช้น้ าประปาจ านวนมากไม่สมดุลกับการผลิตน้ าประปา ท าให้น้ าเกิดการตกตะกอนไม่ทัน จึงท า
ให้มีตะกอนในท่อส่งน้ าประปา  และเนื่องจากปริมาณน้ าดิบมีปริมาณน้อยส่งผลให้เวลาสูบน้ าท าให้
มีโคลนดินขึ้นมาด้วยท าให้น้ ามีกลิ่น ซึ่งผมจะได้สอบถามพนักงานที่ดูแลน้ าประปา และจะได้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ครับ  และผมขอฝากเก่ียวกับราคาค่าน้ าประปา ว่าจะต้องมีการปรับราคา
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ขึ้นเนื่องจากทาง อบต.ต้องรับภาระต้นทุนในการผลิตน้ าประปาและการบริหารจัดการน้ าประปา 
ปัญหานี้จะได้มีการน าเรียนปรึกษากันอีกทีครับ 

 4.3) การขออนุญาตใช้พื้นที่ เพื่อใช้เป็นจุดทิ้งดินของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ า
แก้มลิงล าปลายมาศ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดบุรีรัมย์ 

นางสมปอง  ภูอาจดั้น : เนื่องจากอ าเภอแจ้งว่าส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จังหวัดสุรินทร์ เรื่องขอ 
(เลขานุการสภา อบต.) อนุญาตใช้พ้ืนที่ เพ่ือใช้เป็นจุดทิ้งดินของโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าแก้มลิงล าปลาย

มาศ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ตามหนังสือส าคัญ
ส าหรับที่หลวง รวมเนื้อที่ประมาณ 389 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา ในพ้ืนที่บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 10 
ต าบลบ้านยาง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้ 

 1. เลขท่ี บร 2233 เนื้อท่ีประมาณ  74 ไร่  -  งาน  53  ตารางวา 
2. เลขท่ี บร 3251 เนื้อท่ีประมาณ  132 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา 
3. เลขท่ี บร 3252 เนื้อท่ีประมาณ 22 ไร่  2  งาน  62 ตารางวา 
4. เลขท่ี บร 3253 เนื้อท่ีประมาณ 38 ไร่  -  งาน  -  ตารางวา 
5. เลขท่ี บร 3254 เนื้อท่ีประมาณ 39 ไร่  -  งาน  02 ตารางวา 
6. เลขท่ี บร 3255 เนื้อท่ีประมาณ 82 ไร่  2  งาน  27 ตารางวา 
ซึ่งทาง อบต. ได้ด าเนินการส ารวจพบว่า ที่แปลงเลขที่ บร 2233 เนื้อที่ประมาณ  74 ไร่  -  งาน  
53  ตารางวา เป็นที่สาธารณประโยชน์สีมาเก่า (บ้านซาด) เป็นที่ที่ขึ้นทะเบียนกรมศิลปากร ซึ่ง
ไม่ได้อยู่ในการดูแลของ อบต. และจากการประชุมประชาคมระดับต าบลไม่มีข้อโต้แย้งจาก
ประชาคมและได้มีการพิจารณาเห็นชอบให้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าว จ านวน  5  แปลง 
เป็นเนื้อที่ประมาณ 315 ไร่ - งาน 61 ตารางวา    

นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือมีขอ้อภิปรายสอบถามหรือไม่ 
(ประธานสภา อบต.) 
ที่ประชุม  : ไม่มี 
นายเหรียญ ลาจ านงค ์ : ดังนั้นสภา อบต.บ้านยาง เห็นด้วยในการใช้พ้ืนที่ เพ่ือใช้เป็นจุดทิ้งดินของโครงการเพ่ิม 
(ประธานสภา อบต.) ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าแก้มลิงล าปลายมาศ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดบุรีรัมย์  จ านวน 5 

แปลงหรือไม่ 
ที่ประชุม  : เห็นด้วยในการใช้พ้ืนที่ เพ่ือใช้เป็นจุดทิ้งดินของโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าแก้มลิงล า

ปลายมาศ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 5 แปลง 
นางสมปอง  ภูอาจด้ัน : ได้ทราบข้อมูลจากทางส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 จังหวัดสุรินทร์ว่าสามารถทิ้ง 
(เลขานุการสภา อบต.)  ในที่สาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ หรือหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงได้ แต่จะไม่สามารถทิ้งดินในที่

เอกชน หรือที่ดินส่วนบุคคลได้ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายนั้นไม่มี จะค านวณตามระยะทางขนส่งว่าเหมาะสม
หรือไม่ หากเหมาะสมจะตั้งงบประมาณในการขนย้ายเพ่ิม ถ้าหากว่าท่านใดต้องการดินไปทิ้งในที่
สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ สามารถท าประชาคม และส่งหนังสือส่งได้ท่ีส านักงานก่อสร้างชลประทาน
ขนาดกลางที่ 8 กพก. นะคะ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือมีข้ออภิปรายสอบถามหรือไม่ 
(ประธานสภา อบต.) 
ที่ประชุม : ไม่มี 
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นายเหรียญ ลาจ านงค ์ : ถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปราย  และปดิการประชุมสภา อบต.บ้านยาง สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 
(ประธานสภา อบต.) ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2567  
 
  เลิกประชุม  เวลา     12.20      น.   

 

     ลงชื่อ    สมปอง    ภูอาจดั้น    ผู้จดบันทึกการประชุม 
            (นางสมปอง    ภูอาจดั้น ) 
       ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 
      
     ลงชื่อ    เหรียญ  ลาจ านงค์      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
              (นายเหรียญ  ลาจ านงค์)  
        ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง  
 
  
   
 - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  จึงลงลายมือชื่อ 

  ไว้เป็นหลักฐาน 
 
    (ลงชื่อ)     ศักดิ์สิทธิ์   สุดตาชาติ ประธานกรรมการ 
     (นายศักดิ์สิทธิ์   สุดตาชาติ) 

    (ลงชื่อ)      จ าลอง     สุดตาชู กรรมการ 
     (นายจ าลอง    สุดตาชู) 

    (ลงชื่อ)     สมถวิล   ทองมีค่า กรรมการ 
     (นายสมถวิล  ทองมีค่า) 

 


